

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 มิถุนายน 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและค้ำน้ำ พ .ศ.2505 จำนวน 4 ฉบับ

เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย

เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ ปังบประมาณ (ออสเตรีย)2547

เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การฝากเงินของกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจองค์การและบริษัทต่าง ๆ ของรัฐบาล

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศ.พ (. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการส (... .ศ.พ)อบสวนคดีพิเศษ พ .ศ.2547 ว่าด้วยการกำหนดคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติม

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุบรวมภาควิชาในคณะเทคนิค)ศ.พ (. ฉบับที่) (การแพทย์

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ครั้งที่6)

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศสำหรับอากาศยานปีกแข็งแบบประจำมีกำหนด

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเรื่องการประมวลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย พ .ศ.2547

เรื่อง การวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เกี่ยวกับการจัดทำ (FTA) กับแต่ละประเทศ

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ร่างกฎ ก (.ฉบับที่)ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน.พ.ศ.พ

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546

เรื่อง โครงการคอมพิวเตอร์ไอซีทีเพื่อน้องเล็ก

เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน ASEAN, ASEAN+3 และ APEC

เรื่อง การนำเสนอโครงการ ของส "ไม่มีดอกเบี้ยว...นวัตกรรมดี" ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เรื่อง การสร้างงานและสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง การออกภาษีทอดแรกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินงานโครงการ ตามมติ/ (.ศจร) คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

เรื่อง สิงคโปร์ขอเข้าร่วมความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 07 และ 08 ระหว่างไทยและจีน

เรื่อง การขออนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ 2547 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง มาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติก่อนที่รัฐสภาจะมีมติเห็นชอบ

เรื่อง การจัดการตลาดลำไย ปี 2547

เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

เรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา มาตรการแก้ไขปัญหาล้นจี่ ปี) 2547)

เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณปี 2547 งบกลาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2547

เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547

เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการธนาคารในคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลเครดิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม

ข้าราชการระดับ 11 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคั้นและคั่ว พ.ศ. 2505
จำนวน 4 ฉบับ**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอรวม 4 ฉบับ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคั้นและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ(โครงการอ่างเก็บน้ำแม่सान)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคั้นและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พ(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคั้นและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ(โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคั้นและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พ(โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออน)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับน้ำอย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น อีกทั้งยังทำให้การใช้น้ำเป็นไปโดยประหยัด และถูกวิธี โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ใช้พระราชบัญญัติคั้นและคูน้ำ พ.ศ. 2505 รวม 4 ฉบับ เพื่อให้มีการจัดทำคั้นและคูน้ำอันจะเป็นประโยชน์ในการเกษตรและทำให้การใช้น้ำเป็นไปโดยประหยัด

2. เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อการรับรองรายชื่อบุคคล และคณะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก่อการร้าย ตามที่คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามข้อมติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1267(1999) ได้ปรับปรุงและประกาศรายชื่อล่าสุด

รายชื่อบุคคลในสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มทาลีบัน จำนวน 143 ชื่อ

รายชื่อคณะบุคคลในสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มทาลีบัน จำนวน 1 ชื่อ

รายชื่อบุคคลในสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับองค์กร Al-Qaida จำนวน 166 ชื่อ

รายชื่อคณะบุคคลในสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับองค์กร Al-Qaida จำนวน 103 ชื่อ

รายชื่อบุคคล จำนวน 4 ชื่อ และคณะบุคคล จำนวน 11 ชื่อ ที่ถูกตัดออกจากรายชื่อบุคคลและคณะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรา 135/4 ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546

3. เรื่อง การจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ (ออสเตเรีย) ปีงบประมาณ 2547

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ กระทรวงกลาโหม จัดทำข้อตกลงของความเข้าใจ (Agreement of Understanding) และข้อตกลงซื้อขายระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุง ยานพาหนะและเครื่องมือกล (ออสเตเรีย) ปีงบประมาณ 2547 ให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงทั้งสองฉบับ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย รวมถึงการลงนามในการแก้ไขข้อตกลงดังกล่าว

4. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การฝากเงินของกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจองค์การและบริษัทต่าง ๆ ของรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การฝากเงินของกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจองค์การและบริษัทต่าง ๆ ของรัฐบาลตามที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2492 25 ธันวาคม 2492 20 สิงหาคม 2495 27 กุมภาพันธ์ 2511 2 เมษายน 2511 9 ธันวาคม 2524 4 มกราคม 2526 และ 15 พฤศจิกายน 2526 และหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ น .ว.133/2501 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2501 รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับที่กำหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินของกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การและบริษัทต่าง ๆ ของรัฐบาล

เห็นชอบหลักเกณฑ์การฝากเงินของรัฐวิสาหกิจองค์การ บริษัทต่างๆ ของรัฐบาล และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

- 2.1 ให้โรงงานหรือองค์การของรัฐบาลส่งรายได้ทุกประเภทต่อ กระทรวงการคลังโดยเคร่งครัด หากมีความจำเป็นที่จะสงวนไว้เป็นทุนหมุนเวียนและหรือการลงทุนขยายงาน ก็ให้ฝากไว้กับธนาคารที่เป็น รัฐวิสาหกิจ และให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบให้เป็นไปโดยเคร่งครัดด้วย
- 2.2 รัฐวิสาหกิจที่นำเงินกองทุนสงเคราะห์ไปแสวงหาประโยชน์ไม่ว่า รัฐวิสาหกิจจะกำหนดข้อบังคับหรือระเบียบไว้ประการใด ให้กระทำได้แต่ โดยการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ห้ามมิให้นำเงินกองทุนสงเคราะห์ไปให้นิติบุคคลที่เป็นเอกชนหรือ

บุคคลภายนอกกู้ยืมโดยเด็ดขาด สำหรับรัฐวิสาหกิจใดที่ได้กระทำไปก่อนแล้ว เมื่อถึงกำหนดตามสัญญาให้เรียกเงินคืนให้เป็นการเสร็จสิ้นไป

2.3 หากจำเป็นต้องนำเงินกองทุนสงเคราะห์ให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ กู้ยืม ก็ผ่อนผันให้กระทำได้ แต่การให้กู้ยืมจะต้องมีหลักทรัพย์และหรือบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จะจำกัดวงเงินที่เห็นสมควร และจะต้องคิดดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินสะสม หรือเงินทุน) ประเภท1) ให้แก่พนักงาน

2.4 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นกรณีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจไม่สามารถรับดำเนินการให้บริการได้หรือไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ให้เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาผ่อนผันให้ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์อื่นได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญ ดังนี้

แก้ไขนิยามคำว่า "พนักงาน" และเพิ่มนิยามคำว่า "รัฐมนตรี"

แก้ไขตำแหน่งรัฐมนตรีผู้รักษาการ โดยกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการเป็นสิบห้าคน

กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ว่าด้วยการกำหนดคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง(พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ว่าด้วยการกำหนดคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ กำหนดให้คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรต่อไปนี้เป็นคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษ เพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้แล้วตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 คือ คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยุบรวมภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยุบรวมภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยุบรวมภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์) เป็นการยุบรวมภาควิชาจำนวน 4 ภาควิชาในคณะเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก และภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เข้าด้วยกันเป็น 1 ภาควิชา คือ "ภาควิชาเทคนิคการแพทย์"

8. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ครั้งที่ 6)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ครั้งที่ 6) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2547ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป้าหมาย เกษตรกร 639,823 ราย ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 373,740 ราย (58.41 %) ส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ .ส.ก.318,017 ราย (49.70 %) ส่งรายชื่อให้เกษตรจังหวัด 294,604 ราย (46.04 %) การอบรมพัฒนาอาชีพ 47,820 ราย (47.82 %) (เป้าหมายการอบรมพัฒนาอาชีพ 100,000 ราย .ส.ก.เกษตรกรยื่นกู้ ธ (6,477 ราย)3.24%) (เป้าหมายการให้สินเชื่อ 200,000 รายเกษตรกรได้รับ (อนุมัติเงินกู้1,596 ราย)0.80 %) วงเงินกู้ที่อนุมัติ 122.6 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป้าหมายเกษตรกร 5,000 ราย ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2,632 ราย (52.64%) เกษตรกรได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ 1,962 ราย (39.24%) เกษตรกรยื่นคำขอกู้ 405 ราย (13.50%) (เป้าหมายการให้สินเชื่อ 3,000 ราย เกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ (37 ราย)1.23%) วงเงินกู้ที่อนุมัติ 6.7 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมายเกษตรกร 20,000 ราย ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 12,583 ราย (69.91%) การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เกษตรกร 1,607 ราย (8.03%) เกษตรกรยื่นคำขอกู้ 3,472 ราย (28.93%) (เป้าหมายการให้สินเชื่อ 12,000 ราย เกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ (23 ราย)0.17%) วงเงินกู้ที่อนุมัติ 2.24 ล้านบาท

สาเหตุเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยื่นคำขอกู้ไม่มาก เนื่องจากฤดูกาลยื่นคำขอกู้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นหลัก

9. เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศสำหรับอากาศยานปีกแข็งแบบประจำมีกำหนด

คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศสำหรับอากาศยานปีกแข็งแบบประจำมีกำหนด ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอว่า

สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการบินของภาครัฐ ทั้งในด้านนโยบายการเปิดบินเสรีในประเทศ และการปรับปรุงสัดส่วนการถือหุ้นสัญชาติไทยของนิติบุคคลที่จะยื่นขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ทำให้ภาคเอกชนสนใจลงทุนในธุรกิจการบินเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศเป็น

บริการสาธารณสุขปกเภคที่ภคครรัฐจะตองก้ก้บดูแล เพื่อให้ความค้มครองก้บสาธารณสุขชน ผู้ใช้บริการโดยเฉพาการให้บริการแบบประจ้มีก้กำหนด ดั่งนั้น หลักเกณท์การพิการณา ค้ขออนุญาตประกอบก้การค้ขายในการเดินอากาศ ซึ่งเป้นบรรทัดฐานในการ พิการณาก่อนออกใบอนุญาต โดยเฉพาประเด็นทุนจดทะเบียน (เพื่อแสดงความม่ันคง ของก้การ) และวงเงินประกันภาย (เพื่อให้ความค้มครองก้บผู้ใช้บริการ) จึงสมควรตอง ปรับปรุงเพิ่มขึ้นให้อยู่ในอัตราที่เหมาสม

ประเทศไทยประสพภวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ค่าเงินบาทลดลงจากประมาณ 25 บาท/เหรียญสหรัฐ เป้นประมาณ 45-50 บาท/เหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเป็นการลดค้าลง ประมาณร้อยละ 100 เงินทุนจดทะเบียนของบริษัทการบินส่วนหนึ่งเป็นการกำหนดโดย อาศัยพื้นฐานจากค้ใช้จ่ายหลักที่คาดว่าจะตองใช้ในการด้เนินการ ค้คือ ค้เช่าอากาศยาน ค้บำรุงรักษาอากาศยาน รวมตลอดถึงค้ใช้จ่ายที่เกี่ยวก้กับการด้เนินการเพื่อความปลอดภัยของอากาศยาน และการฝึกบุคคลากรด้เนินการบินให้เป้นไปตามมาตรฐานในด้าน ความปลอดภัยตามท้องศ์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด ซึ่งตองใช้ เงินทุนด้เนินการจ้นวนมาก และส่วนใหญ่จะเป็นเงินตราต่างประเทศ ดั่งนั้น เมื่อค่าเงิน บาทลดลง และค้ใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ที่จ้เป็นตองด้เนินการเพื่อให้การบริการเป้นไป ตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น เงินทุนการด้เนินการที่จะตองใช้ควรตองเพิ่มขึ้นให้ เหมาสมตามสภาพการณด้ว้

กระทรวงคมนาคมพิการณาโดยเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนและวงเงินประกันภายของ บริษัทการบินเอกชนที่ด้รับอนุญาตในปัจจุบันแล้วเห็นว้ เพื่อให้เป็นการยกมาตรฐาน ข้ต่ำของหลักเกณท์ในการพิการณาค้ขออนุญาตอันจะก่อให้เกิท้ศนค้ดีที่ด้แก่ สาธารณชน พร้รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิท้ความม่ันใจในการใช้บริการ เพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณท์การพิการณาค้ขออนุญาตประกอบก้การ ค้ขายในการเดินอากาศแบบประจ้มีก้กำหนด สำหรับอากาศยานปีกแข็ง ในประเด็นทุน จดทะเบียนและวงเงินประกันภายเป็นดั่งนี้

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

วงเงินประกันภายสำหรับความเสียหายอันเกิท้แก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของ บุคคลที่ 3 วงเงินประกันภายไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ครั้ง ผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า/2 ล้านบาท ครั้ง และตองต่ออายุกรมธรรม์ก่อนวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า/คน/30 วัน ซึ่ง กระทรวงคมนาคมได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการให้ประกอบการและผู้ประสงจะขอ ประกอบการได้ทราบเพื่อถือปฏิบัติด้ว้แล้ว

10. เรือง รายงานผลการด้เนินการเรืองการประมูลผ่านทางอิเล็ททรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงานผลการดำเนินการเรื่องการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2547 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการประมวลราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 ครั้ง วงเงิน 129,517,300 ผลการดำเนินการสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ 12 รายการ ทำให้ประหยัดงบประมาณ 42,212,335 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.59 และอยู่ระหว่างการดำเนินการประมวลอีก 21 รายการ

11. เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ. 2547 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรายงาน ว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย หลังสิ้นสุดโครงการฯ โดยสอบถามประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ทั้งประชาชนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ มีประชาชนถูกเลือกเป็นตัวอย่าง 9,000 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 16-26 เมษายน 2547 และได้จัดทำสรุปผลการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญ สรุปดังนี้

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.2 ระบุว่าไม่มีเงินออมร้อยละ 34.8 ระบุว่าไม่มีเงินออม ทั้งนี้ผู้มีเงินออม ระบุว่าไม่มีเงินพอเพียงในการใช้ลงทุนประกอบอาชีพหรือปรับปรุง พัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย ร้อยละ/31.0 ไม่พอเพียงร้อยละ 33.9 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 0.3

การชำระหนี้คืน ๓ หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วม .ส.ก. โครงการฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.7 ระบุว่าสามารถชำระหนี้คืนได้ ร้อยละ 16.3 ระบุว่าไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ โดยให้เหตุผล คือ เกิดจากผลผลิตเสียหาย มีหนี้สินแหล่งอื่นที่ต้องชำระ ราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูอาชีพ ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นต้น

การเข้าร่วมการฟื้นฟูอาชีพ พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยรวมในทุกภาค ร้อยละ 51.6 ระบุว่าไม่เข้าร่วมการฟื้นฟูอาชีพ ร้อยละ 48.4 ระบุว่าเข้าร่วม โดยผู้ที่เข้าร่วมฟื้นฟูอาชีพระบุว่าช่วยให้ครัวเรือน มีการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพได้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 61.8 มาก ร้อยละ 19.9 น้อย ร้อยละ 17.8 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 0.5

ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และรายได้ เมื่อเทียบกับ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ระบุว่าช่วยให้ครัวเรือน สามารถฟื้นตัวและมีภาวะความมั่นคงขึ้นในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 66.5 เท่า เดิม ร้อยละ 30.8 และแยลง ร้อยละ 2.7 นอกจากนี้ทำให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มเติม/ ขึ้น ร้อยละ 61.7 เท่า เดิม ร้อยละ 34.5 และน้อยลง ร้อยละ 3.8

การบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกร หลังโครงการสิ้นสุดลง ประชาชนส่วนใหญ่ ทั้ง ผู้เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าได้ผลในระดับปานกลางถึงมาก ร้อยละ 86.6 น้อยถึงไม่ได้ผล ร้อยละ 9.0 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 4.4

การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเวลาพักผ่อนหรือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต/ หลังโครงการสิ้นสุดลง ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งผู้เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าได้ผลในระดับปานกลางถึงมาก ร้อยละ 76.0 น้อยถึงไม่ได้ผล ร้อยละ 16.3 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 7.7

การช่วยเหลือเกษตรกรให้ฟื้นตัวในการประกอบอาชีพชีวิตความเป็นอยู่ หลัง/ โครงการสิ้นสุดลง ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งผู้เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการฯ เห็น ว่าได้ผลในระดับปานกลางถึงมาก ร้อยละ 82.7 น้อยถึงไม่ได้ผล ร้อยละ 12.6 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 4.7

ความสำเร็จของโครงการฯ ประชาชนโดยรวม ระบุว่าประสบผลสำเร็จในระดับปาน กลางถึงมาก ร้อยละ 86.8 น้อย ร้อยละ 4.3 ไม่ประสบผลสำเร็จ ร้อยละ 2.1 และ ไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 6.8

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ มีประชาชน ร้อยละ 38.9 ใต้ให้ความคิดเห็นที่สำคัญ ดังนี้ ควรขยายเวลาการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ หาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำ สร้างงานให้ผู้ว่างงานและส่งเสริมอาชีพ จัดหาแหล่งน้ำในการทำเกษตร ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

12. เรื่อง การวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เกี่ยวกับการจัดทำ (FTA) กับแต่ละประเทศ

กรม.รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ดำเนินการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ FTA กับแต่ละประเทศก่อน โดยอาจ จัดจ้างให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ และขอความสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนั้น เพื่อความเหมาะสมรอบคอบและเป็นการเตรียมพร้อม ก่อนการดำเนินการเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ

13. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ. 2547 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 57,000,000 บาท เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยตามโครงการป้องกันอุทกภัยจังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติมจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไว้แล้ว สำหรับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชันและอาคารประกอบคลองบางนางจิ้น วงเงิน 18,056,000 บาท ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า จังหวัดปทุมธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบางแขยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มาก และมีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดปทุมธานีกับโครงการชลประทานปทุมธานีจึงได้หาแนวทางที่สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหามหาภัย โดยการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 75,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองบางนางจิ้น และอาคารประกอบ (เพิ่มเติม)
30,000,000 บาท

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองยายยุ้ย และอาคารประกอบ 28,000,000 บาท

งานก่อสร้างโรงสูบน้ำคลองยายยุ้ย 17,000,000 บาท

14. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่..) พ.ศ. ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงาน ก.พ. เสนอว่า โดยที่พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ. 2547 ได้ปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการท้าย

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544 ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 เห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขกฎ ก.พ. ดังกล่าว

15. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546

คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนแม่บทในการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติของส่วนราชการต่างๆ ในภาพรวมทั้งประเทศ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนแม่บทการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยรวมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนงานโครงการต่างๆ ที่ขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติในภาพรวม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

การพิจารณาแผนแม่บทในการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้รวบรวมและจัดทำบัญชีรายชื่อโครงการที่อยู่ในแผนการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวแล้ว และได้นำเรื่องเข้าสู่การประชุมพิจารณาร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายังมีส่วนราชการอื่นที่จะต้องเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่นเดียวกับกรมชลประทาน ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท กรมการศาสนา (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้แจ้งเรื่องไปยังส่วนราชการดังกล่าว จัดทำบัญชีรายชื่อโครงการที่อยู่ในแผนการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อประชุมพิจารณาร่วมกันในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการที่ขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติของกรมชลประทาน จำนวน 39 โครงการ เนื้อที่ประมาณ 68,327 ไร่ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 6 โครงการ เนื้อที่ประมาณ 27,255 ไร่ เข้าสู่แผนแม่บทในการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ

16. เรื่อง โครงการคอมพิวเตอร์ไอซีทีเพื่อน้องเล็ก

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีทีเพื่อน้องเล็ก ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ให้หน่วยราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จากโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีทีเพื่อน้องเล็ก ได้นั้น ปรากฏว่ายังมีหน่วยราชการบางแห่ง มีความไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ในการนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดังนี้

กรณีที่หน่วยราชการใดมีความประสงค์ที่จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโครงการคอมพิวเตอร์ไอซีทีเพื่อน้องเล็ก ไม่จำเป็นต้องนำเครื่องเก่ามา(เดิม) แลกเปลี่ยน แต่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามความจำเป็นและงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร

กรณีที่มีการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการดังกล่าว ให้หน่วยราชการสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีกรณีพิเศษ .ศ.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ) 2535) กับบริษัทเอกชน จำนวน 18 ราย ตามบัญชีที่กำหนดไว้

17. เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน ASEAN, ASEAN+3 และ APEC

กรม.เห็นชอบเรื่องกลยุทธ์การจัดหาพลังงานทางเลือกของภูมิภาคในภาวะน้ำมันแพง หรือ **Bioenergy Revolution Strategy for ASIA** โดยการแปลงดินให้เป็น **เชื้อเพลิง** ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เพื่อเป็นประเด็นประกอบการประชุมการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานอาเซียน อาเซียน+3 และเอเปค ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2547 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

18. เรื่อง การนำเสนอโครงการ "นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบีย" ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการ "นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบีย" ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยให้เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมของประเทศ มีการภารกิจในการดำเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการและการเงิน เพื่อช่วยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการต่อยอดจากงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ริเริ่มโครงการ "นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบีย" ร่วมกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้การสนับสนุนดอกเบียเงินกู้ให้แก่โครงการนวัตกรรม โดยสถาบันการเงินดังกล่าวจะเป็นฝ่ายปล่อยสินเชื่อเงินกู้ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะสนับสนุนดอกเบียเงินกู้ในอัตราพิเศษ ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 นี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะสนับสนุนในวงเงิน 90 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดการปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการนวัตกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

โครงการนี้จะเป็นการร่วมรับความเสี่ยง สนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนเกิดโอกาสในการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ หรือเพื่อจัดระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพหรือผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การทำให้เกิดบริษัทใหม่ที่ใช้ฐานความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมในระดับกลุ่มบริษัทและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบที่มีประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างต่อไป

19. เรื่อง การสร้างงานและสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีรับทราบการสร้างงานและสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 นายกรัฐมนตรีมีดำริเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) โดยขอให้รัฐมนตรีรับไปพิจารณาภายในกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในการกำกับดูแลในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 2 สัปดาห์

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอรายงานการดำเนินการสร้างงานและสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

ออกคำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 193/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวีระชาติ บุนนาค รองอธิบดีกรม) เป็นประธานคณะทำงาน และมีนายป (โรงงานอุตสาหกรรมระพันธ์ ศิริครุรัตน์ วิศวกร)8 สำนักควบคุมและตรวจโรงงาน 4) เป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะดำเนินการสำรวจแหล่งแร่ดินขาว จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเป็นแหล่งดินขาวที่มีคุณภาพดี มีราคาสูง โดยมีราคาขาย 1,900 บาทต่อตัน มีปริมาณสำรองแร่ประมาณ 803/734 ตั้ว ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ สี ไฟเบอร์กลาส และ ส่วนผสมเนื้อดินปั้นในอุตสาหกรรมเซรามิก ทั้งนี้การทำเหมืองแร่ดินขาวจะทำให้มีการจ้างงานและสร้างอาชีพต่อเนื่องให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพิ่มขึ้นได้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 และฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดำเนินงานตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2547 ดังนี้

งานยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน

งานส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงการผลิต

ดำเนินกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอ

ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม

ดำเนินกิจกรรมพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน

ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิต เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า

ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารสินเชื่

สนับสนุนให้บริการเงินทุนหมุนเวียน ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ได้อนุมัติและทำสัญญาจำนวน 9 ราย วงเงิน 610,000 บาท

ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท เช่น ตัด (รับช่วงการผลิต) เย็บเสื้อผ้าและจักสานเส้นใยพืช เป็นต้น

20. เรื่อง การออกภาษีทอดแรกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการออกภาษีทอดแรกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 5 รายการ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2546 วงเงิน 15.56 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สำหรับในปีต่อไปบริษัทควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขระยะยาวที่สอดคล้องกับหลักการ
บริหารในรูปแบบของเอกชน

การแปลงสภาพ กสท.เป็นบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และ ปณท มีผล
ทำให้พนักงาน ปณท ต้องมีภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับการ
ยกเว้นการเสียภาษีตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ว่าด้วยการยกเว้น
ราชการ ข้อ 2(8) และ (9) จำนวน 5 รายการ คือ การพักอาศัยในบ้านพักประจำ
หน่วยงานโดยไม่เสียค่าเช่า เงินค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือ
บุตร และเงินยืมชีพ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท ได้ยื่นข้อเสนอให้ ปณท ลดผลกระทบด้านภาษีจาก
การแปลงสภาพ โดยให้ ปณท ออกภาษีทอดแรกของเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวให้ผู้ปฏิบัติงานของ ปณท แต่โดยที่ ปณท เป็นบริษัทที่กระทรวงการคลังยังถือ
หุ้นอยู่ทั้งหมด และยังคงอยู่ภายใต้บังคับของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ จึงมีผลให้เงินเดือน ค่าจ้าง เงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ของผู้ปฏิบัติงานยังอยู่ในระดับเดียวกับที่เคยได้รับจาก กสท. แต่กลับมีภาระด้านภาษี
เพิ่มขึ้น ปณท. จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ปณท ที่จะ
รับภาระในการออกภาษีทอดแรกของเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จำนวน 5 รายการ
เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2546 เป็นเงินประมาณ 15.56 ล้านบาท ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 15 ของเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งนี้
ปณท ได้เสนอเรื่องการออกภาษีทอดแรกของเงินสวัสดิการดังกล่าวให้คณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พิจารณา และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2546

21. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่า อากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
ดำเนินการ ดังนี้

ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ในวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ทั้งนี้รวม
มูลค่างานก่อสร้างตัวอาคารสถานีและอุโมงค์ใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำนวน 4,082.937 ล้านบาท ที่จะต้องนำส่งคืนบริษัทท่าอากาศยาน
สากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ไว้ด้วยแล้ว โดยใช้แบบรายละเอียดฉบับร่างและ
เอกสารประกวดราคาฉบับร่าง ซึ่งมีสาระสำคัญที่ชัดเจนและเพียงพอสำหรับการ
ประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาจะสามารถประกันราคาต่อหน่วยงาน)Unit Rate)

ตามบัญชีวัสดุ และสามารถประกันราคาสูงสุด)Guaranteed Maximum Price) ของโครงการได้ ตลอดจนกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดราคา ก่อสร้างโครงการนี้ ต้องรับและนำแบบรายละเอียดฉบับสุดท้ายและเอกสาร ประกวดราคาฉบับสุดท้ายไปปฏิบัติต่อไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ดำเนินการว่าจ้างเอกชนเข้าทำการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟ ในวงเงินรวม 25,917.063 ล้านบาท และนำส่งคืนบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด จำนวน 4,082.937 ล้านบาท โดยเอกชนจะได้รับค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทางการเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมด ภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ

สามารถลงนามในสัญญาว่าจ้างเอกชนเข้าทำการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ โดยที่ยังไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ได้

ดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ รฟท. ใน เขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติหรือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 เรื่องพื้นที่ที่ควรกำหนดให้ระบบขนส่งมวลชน เป็นระบบใต้ดิน โดยอาศัยแนวทางการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี (รถไฟฟ้า) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2537 เรื่องพื้นที่ที่ควรกำหนดให้ระบบขนส่งมวลชน เป็นระบบใต้ดิน (รถไฟฟ้า)

กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจาก รฟท. เพื่อขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการ ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยาน ในเมือง โดยมีข้อสรุปดังนี้

คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติเห็นชอบผลการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง การศึกษาความเหมาะสมของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ตามสาระของรายงานฉบับสมบูรณ์)Final Report) และรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม)Final EIA Report) โดยมีเงื่อนไขให้ รฟท.รับ . ากหน่วยงานต่าง ๆ (หากมี) ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตอื่นใดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานข้างต้นทั้งสองฉบับให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว

รฟท.ได้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการต่อสำนักงาน . เมื่อวันที่ (.สพ) นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31 มีนาคม 2547 และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโครงการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมกับเอกชน ด้าน การคมนาคม ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ยังไม่สามารถเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการฯ โดยมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ผลการศึกษาทบทวน

ความเหมาะสมของโครงการฯ ซึ่งที่ปรึกษาได้เสนอให้ระบบขนส่งทางรถไฟตามโครงการนี้เป็นระบบทางรถไฟยกระดับตลอดสายทาง ยกเว้นในส่วนของสถานี) รวมถึงโครงสร้างทางรถไฟยกระดับที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ (รถไฟใต้ดินสุวรรณภูมิ ในอนาคตด้วย .ส่วนกลางและพื้นที่ชั้นในของ กทม

22. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินงาน/โครงการ ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (งบกลางปี 2547) เพื่อให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการตามมติ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ในส่วนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จำนวน 3 โครงการ กรมทางหลวง (ทล.) จำนวน 2 โครงการ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จำนวน 2 โครงการ รวม 7 โครงการ วงเงินรวม 1,612.436 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าว ขอทำความตกลง รายละเอียดด้านการเงินกับสำนักงานงบประมาณต่อไป ตามความเห็นชอบของสำนักงานงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำกรอบวงเงินเพื่อดำเนินงาน/โครงการตามมติ คจร. โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (งบกลางปี 2547) ภายใต้กรอบภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Agenda Based) รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ในเชิงบูรณาการ (Area Based) ซึ่งต้องการอาศัยการพัฒนาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบ ให้มีความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ อาทิเช่น ระบบราง รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างอื่นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการออกแบบรายละเอียดเพื่อเตรียมการก่อนการก่อสร้างโครงการขนส่งมวลชนระบบรางต่าง ๆ การขนส่งทางถนนในเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ ซึ่งจำเป็นต้องทำควบคู่กับการพัฒนาเมืองและชุมชนโดยการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางถนนระบบรางกับระบบการขนส่งทางน้ำและระบบการขนส่งทางอากาศ ทั้งระหว่างเมืองหลักกับส่วนภูมิภาคของประเทศ คำนึงถึงประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ประกอบด้วยโครงการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องดำเนินงานตามมติ คจร. ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนส่งผลต่อยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรของประเทศ ดังนี้

1. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สืบเนื่องจากการดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งทางรถไฟใน กรุงเทพมหานครสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และพญาไท-พุทธมณฑล และทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ช่วงมักกะสัน-สุวรรณภูมิ) แต่ยังไม่มีการขออนุญาตดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ เช่น รถไฟชานเมือง (Commuter Train) รถไฟทางไกล (Long Distance Train) ตามแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบราง รวมทั้งให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) ทำหน้าที่กระจายผู้โดยสาร (Feeder) โดยมีสถานีหลัก 3 แห่งมรอบกรุงเทพมหานคร (สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานี BSTC/ธนบุรี) ซึ่งมีหัวลำโพงเป็นสถานีใจกลางเมืองมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันจนสามารถให้บริการผ่านเมืองได้จากทุกทิศทางไปยังชานเมือง (แนวทิศเหนือ -ใต้-ตะวันออก และตะวันตก) ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการทั้งสาม กล่าวคือ

- 1.1 งานศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบขนส่งทางรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ หัวลำโพง จำนวน-มักกะสัน และบางซื่อ -156 ล้านบาท
- 1.2 งานศึกษาและออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมตากสินและทางรถไฟสายแมกกลอง จำนวน (มหาชัย-ช่วงหัวลำโพง)179 ล้านบาท
- 1.3 งานศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สถานีบ้านภาชี-รังสิต), มักกะสัน จะเชิงเทรา -, ดลิ่งชัน-นครปฐมและมหาชัย-จำนวน (ปากท่อ)460 ล้านบาท

2. กรมทางหลวง (ทล.)

- 2.1 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ จำนวน (ชะอำ - แหลมผักเบี้ย - สมุทรสาคร)428.75 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการออกแบบรายละเอียดทั้งในส่วนพื้นที่บนพื้นดิน และในทะเล ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลที่จะต้องให้แล้วเสร็จภายในปี 2550 อีกทั้งการก่อสร้างในโครงการนี้มีส่วนเป็นโครงสร้างสะพานในทะเลที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างกว่า 3 ปี ทำให้การดำเนินการออกแบบรายละเอียดของโครงการ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการประมาณ 8 เดือน จำเป็นต้องรีบเร่งให้สามารถเริ่มดำเนินการออกแบบรายละเอียดได้โดยเร็ว
- 2.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมผู้ออกแบบและพิจารณาข้อเสนอของผู้ลงทุนโครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ วงเงิน (ชะอำ-แหลมผักเบี้ย-สมุทรสาคร)40 ล้านบาท

3. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

3.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาทบทวนและจัดทำแบบกรอกรายละเอียด (Definitive Design) และเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ของ รฟม จำนวน .300 ล้านบาท เพื่อจัดทำแบบในระดับ Definitive Design ที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากแบบเบื้องต้น รวมทั้งการจัดทำเอกสารประกวดราคาใหม่ ให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และจัดทำรายงานผลการศึกษาที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการตามขั้นตอนต่อไป

3.2 โครงการว่าจ้างดำเนินการสำรวจสิ่งขังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการส่วนต่อขยายและสายใหม่ รฟม จำนวน .76 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานสำรวจแนวเขตทาง (Right of Way Plan) สำรวจรายละเอียดสิ่งขังหาริมทรัพย์ในแนวเขตทาง การประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดทำระบบสารสนเทศของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในแนวเขตทางตามโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ของ รฟม . รวมจำนวน 7 โครงการ มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,639.75 ล้านบาท

23. เรื่อง สิงคโปร์ขอเข้าร่วมความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าพิกัดอัตราศุลกากร **ตอนที่ 07 และ 08 ระหว่างไทยและจีน**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ การลงนามในพิธีสารเพื่อรับสิงคโปร์เข้าร่วมในความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 07 และ 08 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามในพิธีสารดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญดังนี้

ไทยและจีนยอมรับที่จะให้สิงคโปร์เข้าร่วมในความตกลงเร่งลดภาษีระหว่างไทยจีน-

สิงคโปร์จะต้องยอมรับข้อผูกพันทั้งหมดที่ไทยและจีนได้ตกลงกันไว้

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าจะเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน จีน คือ สินค้าเกษตรจะต้องให้กฎแหล่งกำเนิดสินค้า Wholly Obtained

พิธีสารนี้จะมีผลบังคับในตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548

24. เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2547 เพื่อใช้ในการ **สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่** **เกี่ยวข้อง**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ 2547 เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ กระทรวงยุติธรรมเสนอแล้วมีมติ ดังนี้

ให้ส่วนราชการจำนวน 3 หน่วยงาน เบิกจ่ายงบกลาง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 94,270,000 บาท ดังนี้

- 1.1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10,180,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดน/
- 1.2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (.ส.ป.ป) จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านของชา
- 1.3 กรมการปกครอง จำนวน 74,090,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคี

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดปรับแผนและงบประมาณในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2547 ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมร่วมระหว่าง ปและศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด .ส.ป. รวมทั้งแจ้งให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปรับแผนและ (.ศตส) ติดแห่งชาติงบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานกรอบกิจกรรมและเป้าหมายใหม่ที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ด้วย

กระทรวงยุติธรรมเสนอว่า

ที่ประชุมร่วมระหว่าง ป ครั้งที่ . กับ ศตส .ส.ป.1/2547 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 มีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการและงบประมาณในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตาม Roadmap ระยะที่ 3 และแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ กำกับ และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอและรายละเอียดของการปรับแผนและงบประมาณ เสนอ ปพิจารณา .และ ศตส .ส.ป. ให้ความเห็นชอบต่อไป

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ กำกับ และติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านยาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายจตุรนต์) เป็นประธานได้มีการประชุม ครั้งที่ (ฉายแสง 2/2547 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ในข้อ 1 และมีมติให้มีการปรับแผนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ก่อนรวมทั้งขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้ 3 หน่วยงานเป็นเงินจำนวน 94,270,000 บาท ตามข้อ 1 จากนั้นหลังดำเนินการไปแล้ว 3 เดือน จะมีการประเมินสถานการณ์

และผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือปรับลด เป้าหมายและวงงบประมาณให้สอดคล้องกันต่อไป รวมทั้งให้ความเห็นชอบการปรับ เป้าหมายการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์รอบกิจกรรม หลัก และวงเงินงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง กับเป้าหมายใหม่ และการปรับเกลียบบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามความจำเป็น

25. เรื่อง มาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติก่อนที่ รัฐสภาจะมีมติเห็นชอบ

คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการในการตรวจสอบความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติ ก่อนที่รัฐสภาจะมีมติเห็นชอบ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแล้วมีมติ ให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าไปพิจารณาเสนอแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการ ตรวจสอบความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติก่อนที่รัฐสภาจะมีมติเห็นชอบ โดยมี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นหลักตามที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเสนอ ที่ประชุมมอบให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับ รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่อไป และหากเกิดความผิดพลาดบกพร่องอัน เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบกรณีปรากฏของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไปพิจารณา ดังนี้

การที่รัฐบาลมอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเข้าไปติดตามดูแล และร่วมพิจารณาร่าง กฎหมายในชั้นสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ไม่น่าจะขัดต่อระบบการแบ่งแยก อำนาจตามรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐบาลเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายและจะต้องเป็นผู้นำ กฎหมายไปใช้บังคับ ดังนั้น องค์การที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาร่าง กฎหมาย สมควรร่วมมือกันในการพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้นมิได้มี วัตถุประสงค์ไปในทางก้าวก่ายอำนาจของแต่ละองค์กรแต่อย่างใด

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีภาระหน้าที่ในการตรวจพิจารณา กฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ มีงบประมาณอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีบุคลากรใน หน่วยงานจำนวนจำกัด การให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทางด้านรัฐสภา เพื่อ ติดตามความคืบหน้าของกฎหมายทุกขั้นตอนอาจเป็นการเพิ่มภาระของสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกามากขึ้น แต่เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี ความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวมากกว่าหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพราะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายอยู่แล้ว ประกอบกับเป็นร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ตรวจ พิจารณามาแล้ว และเห็นว่า เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่รักษามาตรฐานทาง

กฎหมายของทุกกระทรวง กรม เทาที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำงานโดยระบบและเป็นงานวิชาชีพไม่เหมือนกับกระทรวง กรม ต่าง ๆ ที่ผลิตเปลี่ยนแปลงเวียนกันตลอดเวลา มีลักษณะเฉพาะบุคคลไม่เป็นระบบ ซึ่งหากมีการขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ ที่จะบันทึกว่าร่างกฎหมายใดใครเป็นผู้เสนอแก้ไข เป็นต้น รัฐบาลก็พร้อมจะให้การสนับสนุน ส่วนด้านบุคลากรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกรรมการร่างกฎหมายประจำ ซึ่งขณะนี้ มี 4 คนเท่านั้น ก็สามารถพิจารณาให้มีเพิ่มขึ้นได้ โดยอาจเพิ่มอีก 2 คน เพื่อทำหน้าที่ด้านสภาผู้แทนราษฎร 1 คน และวุฒิสภา 1 คน ซึ่งอาจดำเนินการโดยขอกำหนดตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำเพิ่ม หรืออาจจ้างเป็นพนักงานของรัฐตามสัญญาจ้างตามที่สำนักงาน กกำหนดขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ .พ. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มาก นอกจากนี้อาจจะให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานวุฒิสภา หรือเป็นกรรมาธิการวุฒิสภาหรือเข้าชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการในชั้นวุฒิสภาได้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ต่างๆ ที่จะมีการพิจารณาในชั้นวุฒิสภา คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจะได้มีการประสานเป็นการภายใน เพื่อให้ผู้แทนจากรัฐบาลเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการด้วยโดยจะประสานขอให้วุฒิสภาพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งจะมีความเหมาะสมกว่า ประกอบกับปัจจุบันคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ จำนวน 5 คณะ โดยมีการแบ่งหน้าที่ตามกลุ่มภารกิจต่าง ๆ และได้ทำหน้าที่ประสานงานเป็นการภายในกับวุฒิสภาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อยู่แล้ว

26. เรื่อง การจัดการตลาดลำไย ปี 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการจัดการตลาดลำไย ปี 2547 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบในการกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะลำไยอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสถาบันเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือน พฤษภาคม 2547 ที่ผ่านมามีสรุปได้ว่า ปริมาณผลผลิตลำไยปีนี้มีปริมาณมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางภาคเหนือจะมีผลผลิตประมาณ 500,000 ตัน (92% ของผลผลิตทั้งประเทศ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 40% ประกอบกับผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาสั้น ๆ และลำไยสดไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ด้านราคาจะตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับความเดือดร้อนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมการและจัดการการตลาดลำไยปี 2547 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไว้ ดังนี้

การกระจายลำไยสดออกนอกแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยจะสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง ร่วมกันดำเนินการกระจายผลผลิตลำไยให้ไปสู่ผู้บริโภคทั้งตลาด .ส.ก. เดิมและตลาดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในระดับอำเภอ และตำบลทั่วประเทศ รวม ประมาณ 20,000 ต้น

การกระจายลำไยสดเพื่อการส่งออก จะดำเนินการตามที่ได้มีการหารือกันระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่จะร่วมกันผลักดันในการส่งออกลำไยสด ประมาณ 150,000 ต้น

การแปรรูปลำไยกระป๋อง จะสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ดำเนินการผลิตลำไยกระป๋องที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

การแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับ สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับซื้อสดจากเกษตรกรใน ราคาที่กำหนด แปรรูปลำไยสดเป็นลำไยอบแห้ง และดำเนินการด้านการตลาด และการจำหน่าย ในปริมาณลำไยอบแห้งไม่เกิน 100,000 ต้น

ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดงานเทศกาลและ รมณรงค์การบริโภคลำไยทั้งในและต่างประเทศ การแจกซิม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การบริโภคลำไย

ทั้งนี้ จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำเนินงานข้างต้นประมาณ 4,000 ล้านบาท

27. เรื่อง รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติตามที่กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์เสนอ ดังนี้

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2547 ทำให้ราษฎรใน อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง และอำเภอพบพระ ได้รับความ เดือดร้อน นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรายงานจากจังหวัดตากว่าได้ทำการสำรวจความ เสียหายแล้ว ดังนี้

พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 9,483 ไร่ ข้าว 7,093 ไร่ พื้นที่นาถูกทับถม)6,324 ไร่ หนาวเสียหาย 169 ไร่ พืชไร่ (2,018 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น/267 ไร่ พืชผัก 1.5 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่จะชดเชยเป็นเงินสดวงเงิน 2,444,069 บาท

ความเสียหายด้านการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ บ่อปลา 54 บ่อ ไก่ 3,750 ตัว เป็ด 13 ตัว สุกร 56 ตัว โค 26 ตัว คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่ (ทั้งหมดนี้ตายและสูญหาย) จะชดเชยเป็นเงินสดวงเงิน 590,365 บาท

เกษตรกรประสบภัย รวม 1,661 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่จะชดเชยเป็นเงินสด ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมวงเงิน 3,034,434 บาท

28. เรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา(มาตรการแก้ไขปัญหา ลินจี ปี 2547)

คณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา (มาตรการแก้ไขปัญหา ลินจี ปี 2547) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

การดำเนินการมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการเร่งรัดการกระจายลินจีออกจากแหล่งผลิต ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ใน 3 มาตรการ คือ

มาตรการสนับสนุนเงินชดเชยค่าขนส่งแก่สถาบันเกษตรกร โดยให้กระจายลินจีไปยัง ตลาดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ได้ดำเนินการกระจาย ลินจีไปแล้วจำนวน 7,722 ตัน

มาตรการส่งเสริมการบริโภคในตลาดใหม่ โดยได้ดำเนินการรับซื้อลินจีคุณภาพดี ชนิดเกรด A ในราคา 15 บาท และกระจายไปสู่ตลาดใหม่ โดยอาศัยเครือข่าย ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้เน้นตลาดในระดับอำเภอ และตำบล ในพื้นที่ 59 จังหวัด โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ได้ดำเนินการกระจายลินจีใน มาตรการนี้แล้ว จำนวน 3,002.64 ตัน

มาตรการรับซื้อลินจีคุณภาพเกรด A ในราคา 15 บาท ในท้องถิ่น เพื่อให้องค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกร นำไปบรรจุกระป๋อง โดยมาตรการนี้ จะใช้ดำเนินการเมื่อระดับ ราคาลินจีในตลาดค้าส่งต่ำกว่าราคาเฉลี่ย 15 บาท ซึ่งขณะนี้ ยังมีได้ดำเนินการ มาตรการดังกล่าว เนื่องจาก ระดับราคาเริ่มขยับตัวสูงขึ้นแล้ว

สถานการณ์ลินจีในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ได้ประมาณการว่า คงเหลือล้นจี่ในแหล่งผลิตของ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ประมาณ 5,000-10,000 ตัน โดยจะเป็นล้นจี่พันธุ์ หนัก และขณะนี้ระดับราคาได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคารับซื้อในท้องถิ่น (จักรพรรดิ) ชนิดเกรด A อยู่ในระดับ 10-11 บาท ต่อ กก และราคาค้าส่งที่กรุงเทพฯ อยู่ใน . ระดับ 15-16 บาท ต่อ กก นอกจากนี้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปล้นจี่เพื่อ . บรรจกระป๋องได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อล้นจี่ ชนิดเกรด A ในท้องถิ่น และรับซื้อใน ระดับ 10-13 บาท ต่อ กก.

ผลของการดำเนินงานตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงวันที่ 10- 31 พฤษภาคม 2547 ทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพของราคาล้นจี่ จากราคาที่ ตกต่ำ ในช่วงวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2547 ราคาต่ำสุด 11-12 บาท ต่อ กกที่ . ตลาดค้าส่งกรุงเทพฯ ให้คงเสถียรภาพในระดับราคา 14-16 บาท ต่อ กก และใน . ตลาดท้องถิ่น ซึ่งมีราคาต่ำสุด 5-6 บาท ต่อ กก ให้คงเสถียรภาพในระดับราคา . 10-12 บาท ต่อ กก.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในพื้นที่แหล่ง ผลิตทั้ง 4 จังหวัด และจะได้ประเมินผลการดำเนินการดังกล่าว เสนอต่อ (.คชก) คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

29. เรื่อง ผลการดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

สถานการณ์ผู้มีอิทธิพล

มีผู้มีอิทธิพลตามบัญชีของกระทรวงมหาดไทย ที่กระทำความผิด จำนวน 1,351 คน และแนวโน้มจะทำความผิดจำนวน 1,793 คน รวมทั้งสิ้น 3,144 คน

มีผู้มีอิทธิพลตามบัญชีของคณะกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลครั้งที่ 1,2,3,4 (บัญชีของกระทรวงกลาโหม จำนวน (58 จังหวัด มีแกนนำ 332 คน เครือข่าย 1,071 คน รวม 1,403 คน แยกเป็น

2.1 ผู้มีอิทธิพลที่เป็นแกนนำและเครือข่ายระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งเกินขีด ความสามารถในการดำเนินการของจังหวัด โดยเป็นหน้าที่ของส่วนกลางจะ เป็นผู้ดำเนินการ ประกอบด้วยแกนนำ 34 คน เครือข่าย 42 คน รวม 76 คน

2.2 ผู้มีอิทธิพลที่เป็นแกนนำและเครือข่าย ซึ่งอยู่ในขีดความสามารถในการ ดำเนินการของจังหวัด โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดต่าง ๆ

ปรับบัญชีรายชื่อของกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับ บัญชีรายชื่อของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการจำแนกเป็นผู้กระทำความผิด และผู้มีแนวโน้มจะกระทำความผิด ประกอบด้วยแกนนำ 298 คน เครือข่าย 1,029 คน รวม 1,327 คน ซึ่งปรากฏผลการตรวจสอบพฤติกรรมเป็นผู้มี อิทธิพล ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีอิทธิพลที่กระทำความผิด จำนวน 46 คน
- (2) เป็นผู้มีอิทธิพลที่มีแนวโน้มจะกระทำความผิด จำนวน 212 คน
- (3) เป็นผู้ที่จังหวัดตรวจสอบแล้วไม่พบพฤติกรรมไม่อยู่ในพื้นที่ของ จังหวัด เสียชีวิต ไม่พบในฐานข้อมูลทำให้ไม่สามารถหาตัวบุคคล ได้และมีชื่อซ้ำกันรวม 895 คน
- (4) อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลอีก จำนวน 174 คน

ผลการดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่กระทำความผิด

3.1 ผลการดำเนินการตามบัญชีของกระทรวงมหาดไทย

เป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 1,282 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 1,351 คน ที่มีพฤติกรรมเป็นผู้กระทำความผิดเป็นผู้ มีอิทธิพลและได้มีการจับกุมดำเนินคดีอาญา 1,120 คน ดำเนินการ ทางวินัย 2 คน และจำหน่ายคดีเนื่องจากพ้นวิสัยในการดำเนินการ 44 คน รวมความก้าวหน้า 1,166 คน คิดเป็นร้อยละ 86.31

อนึ่ง คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแลการปราบปรามผู้มี อิทธิพล ได้มีมติคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 ให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่ง ข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้มีอิทธิพลตามบัญชีรายชื่อเป้าหมายที่ได้ออก หมายจับตามฐานความผิด แล้วยังไม่สามารถจับกุมดำเนินคดีตาม กฎหมายได้ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประมวลผลและ ดำเนินการเชิงนโยบาย ให้มีการระดมกำลังกวาดล้างอย่างเฉียบขาด ทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมและส่งข้อมูลบุคคล ดังกล่าว จำนวน 52 จังหวัด 164 คน ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการแล้ว

3.2 ผลการดำเนินการตามบัญชีของกระทรวงกลาโหม

ผู้มีอิทธิพลที่เป็นผู้กระทำความผิดและอยู่ในขีดความสามารถของ จังหวัดตามข้อ 2.2 (1) จำนวน 46 คน เป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 37

คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 9 คน ได้มีการดำเนินการจับกุม ดำเนินคดีอาญา 39 คน ดำเนินการทางวินัยคน และจำหน่ายคดี- เนื่องจากพ้นวิสัยการดำเนินการ 2 คน รวมความก้าวหน้า 41 คน คิด เป็นร้อยละ 89.13

ผลการดำเนินการกับผู้ที่มีอิทธิพลที่มีแนวโน้มจะกระทำความผิด

ผลการดำเนินการตามบัญชีของกระทรวงมหาดไทย เป็นบุคคลทั่วไป 1,632 คน และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 161 คน รวมทั้งสิ้น 1,793 คน ได้เลิกพฤติการณ์ 1,270 คน พ้น วิสัยในการดำเนินการ 22 คน รวมความก้าวหน้า 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 72.06

ผลการดำเนินการตามบัญชีของกระทรวงกลาโหม

ผู้มีแนวโน้มจะกระทำความผิดตามข้อ 2.2 (2) รวม 212 คน เป็นบุคคลทั่วไป 111 คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 101 คน ได้เลิกพฤติการณ์ 6 คน พ้นวิสัยในการดำเนินการ - คน รวม ความก้าวหน้า 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.83

30. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณปี 2547 งบกลาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ ปี 2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 80,342,701 บาท เพื่อช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ตามที่ กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กระทรวงมหาดไทยรายงานว่

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 30 ธันวาคม 2546 และ 9 มีนาคม 2547 คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องและเหมาะสมของโครงการซ่อมแซม และก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติมอีก ดังนี้

- 1.1 การประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 มีจังหวัดขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 8 จังหวัด 630 โครงการ วงเงิน 216,532,289 บาท ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 8 จังหวัด 437 โครงการ วงเงิน 66,353,301 บาท
- 1.2 การประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 มีจังหวัดขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 4 จังหวัด 19 โครงการ วงเงิน 33,827,767

บาท ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณแก่จังหวัด จำนวน 4 จังหวัด จำนวน 15 โครงการ วงเงิน 13,989,400 บาท

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสภาพความเป็นอยู่และจิตใจ และโครงการที่เสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ เป็นโครงการที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้จ่ายจากเงินทด รองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ได้โดยได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยในคณะกรรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติแล้ว

31. เรื่อง รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2547สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

ดัชนีอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2547 = 123.35 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2547 (141.89) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน)115.78) ทั้งนี้ดัชนี อุตสาหกรรมของเดือนเมษายนทุกปีจะลดลงจากเดือนมีนาคมเนื่องจากจำนวนวัน ทำงานลดลง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2547 ได้แก่ ยานยนต์ การผลิตน้ำตาล การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ การ ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน

อัตราการใช้จ่ายการลงทุนผลิตเฉลี่ยในเดือนเมษายน 2547 = 56.88 ลดลงจากเดือน มีนาคม 2547 (64.75) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน)53.19)

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2547

อุตสาหกรรมอาหาร ภาวะการผลิตในประเทศมีการฟื้นตัวเกือบเป็นปกติ สำหรับตลาด ต่างประเทศ นั้น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมีการปรับตัวดีขึ้น

การผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน เมษายน

ราคาเหล็กยังคงอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากนโยบายการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ยอดการผลิตรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนเมษายน

แนวทางการปรับโครงสร้างภาษีขาเข้าของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลดีต่อความสามารถทางการแข่งขันและการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำจากการสำรวจ สัมภาษณ์จากผู้ประกอบการโดยตรง จำนวนประมาณ 2,000 ราย 50 กลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมสัดส่วน GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 70

32. เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานงบประมาณรายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ดังนี้

ภาพรวม การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2547) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,044,883.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.8 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,163,500.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.6 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำมีจำนวน 858,739.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.6 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

งบรายจ่าย จากการจัดสรรงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,044,883.9 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่างบบุคลากร และงบดำเนินงานมีการจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วเกินกว่าจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวนร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.9 ตามลำดับ เนื่องจากส่วนใหญ่มีการโอนรายการงบกลางจากงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายในงบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณจริง สำหรับงบรายจ่ายที่มีการจัดสรรให้ต่ำสุดได้แก่ งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน จัดสรรให้ร้อยละ 75.0 และร้อยละ 84.2 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	<u>จัดสรรงบประมาณ</u>	<u>ร้อยละของงบรายจ่าย</u>
งบบุคลากร	324,102.8	100.2
งบดำเนินงาน	108,279.3	100.9

งบลงทุน	96,227.4	84.2
งบเงินอุดหนุน	248,310.1	95.2
งบรายจ่ายอื่น	267,964.3	75.0
รวม (ล้านบาท)	1,044,883.9	89.8

ในระดับกระทรวง กระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จัดสรรให้เต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และสำหรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่ำสุด ได้แก่ งบกลาง จำนวนร้อยละ 62.7 และกระทรวงคมนาคม จำนวนร้อยละ 87.6 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับตามลำดับ

ในระดับกรม กรมที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 139 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

33. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการธนาคารในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้แต่งตั้ง นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการธนาคารในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต แทน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ที่ลาออก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยชุดใหม่ จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดสองปีตามวาระแล้ว ดังนี้ 1. นายอิหมรอน มะลูลีม 2. นายอับดุลฮาติม มินซาร์ 3. นายบุราฮานูดีน อุซัย 4. นายมนัส วงศ์เสงี่ยม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้น

3. ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ อัครวตรเดชา รองเลขาธิการ (นักบริหาร 9) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้แต่งตั้ง ผศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แทน นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ที่ได้ลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

5. ข้าราชการระดับ 11 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอให้แต่งตั้ง นายวัลลภ พลอยทับทิม อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)